

เล่ม ๔๗ หน้า ๒๒๖ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๗๓

ไม่สามารถจะเสียเงินรัชชูปการได้ ในท้องที่จังหวัดชุมพร
ทุกอำเภอไว้ พ.ศ. หนึ่ง

หอรัษฎากรพิพัฒน์

ประกาศมาณวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓

พระยาโกมารกุลมนตรี

เสนาบดี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
สั่งว่า

(๑) ที่ว่าการกิ่งอำเภอบรบปรามขึ้นอำเภอคลองสาน
จังหวัดธนบุรี ในเวลานี้ตั้งอยู่เยื้องกับที่ว่าการอำเภอบางกอก
ใหญ่ และใกล้กับอำเภอบางยี่เรือ มีตำบลขึ้นอยู่ ๗ ตำบล
มีพลเมืองชายหญิงรวม ๘,๕๔๓ คนเท่านั้น ควรยุบกิ่งอำเภอ
บรบปราม และโอนตำบลทั้ง ๗ ไปขึ้นอำเภอบางยี่เรือ

(๒) ที่ว่าการอำเภอบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี ใน
เวลานี้ตั้งอยู่ปากคลองบางใหญ่ ทางราชการเรียกว่า "อำเภอ
บางแม่นาง" แต่ราษฎรเรียกว่า "อำเภอบางใหญ่" ควร

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๗ หน้า ๒๒๗

เปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอบางใหญ่” เพื่อไม่ให้เป็นการเข้าใจ
ไขว้เขวกัน

(๓) เมื่อเปลี่ยนชื่อ “อำเภอบางแม่นาง” จังหวัด
นนทบุรี เป็น “อำเภอบางใหญ่” แล้วควรเปลี่ยนชื่อ “อำเภอ
บางใหญ่” จังหวัดนนทบุรีด้วยซึ่งมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่
ริมปากคลองบางกรวย เป็น “อำเภอบางกรวย” ให้ตรงกับ
ชื่อที่ราษฎรเรียก หรือตรงกับที่ ๆ ตั้งที่ว่าการอำเภอ เพื่อ
ให้เป็นการเข้าใจง่าย และไม่ให้ซ้ำกับชื่ออำเภอบางใหญ่
ซึ่งตั้งขึ้นใหม่

(๔) ที่ว่าการอำเภอบางเหี้ย จังหวัดสมุทรปราการ ใน
เวลานี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางบ่อ มีสถานีตำรวจภูธรเรียกว่าสถานี
บางบ่อ ชื่ออำเภอและสถานีตำรวจภูธรไม่ตรงกัน ทั้งที่
บางเหี้ยก็มีสถานีตำรวจภูธร เรียกว่าสถานีตำรวจภูธรบางเหี้ย
ราษฎรจึงนิยมเรียกชื่อ “อำเภอบางเหี้ย” เป็น “อำเภอ
บางบ่อ” ไม่ตรงกับชื่อทางราชการ ควรเปลี่ยนเป็น “อำเภอ
บางบ่อ” ให้ตรงกับตำบลที่ตั้งที่ว่าการและที่ราษฎรนิยมเรียก

(๕) อำเภอพระนครในเวลานี้ตั้งอยู่ในเขตวัดชนะนะ
สงคราม ใช้ที่ว่าการอำเภอชนะสงครามเก่าเป็นที่ว่าการ
สถานที่คับแคบไม่พอแก่การงาน เพราะได้ยุบอำเภออื่น ๆ

เล่ม ๔๗ หน้า ๒๒๘ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๗๒

๔ อำเภอมารวมเป็นอำเภอเดียว ภูมิประเทศตั้งอยู่ในที่ไม่
เหมาะ เพราะค่อนข้างข้างปลายเขตต์อำเภอนางเลิ้ง ควร
ย้ายที่ว่าการอำเภอพระนครมาตั้งในที่หลวงในย่านกลางแห่ง
ท้องที่อำเภอพระนคร คือที่ริมถนนราชพิศ จังหวัดพระนคร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยุบกิ่ง
อำเภอบุบผาราม จังหวัดธนบุรี แล้วโอนตำบลทั้ง ๗ มาขึ้น
อำเภอบางยี่เรือ และเปลี่ยนชื่ออำเภอ “บางแม่นาง”
จังหวัดนนทบุรี เป็นอำเภอ “บางใหญ่” เปลี่ยนชื่ออำเภอ
“บางใหญ่” เป็นอำเภอ “บางกรวย” เปลี่ยนชื่ออำเภอ
“บางเหี้ย” จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอำเภอ “บางบ่อ”
และย้ายที่ว่าการอำเภอพระนคร ตั้งว่ามาแล้วตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป

อนึ่ง ให้โอนตำบลบางแค ซึ่งขึ้นกิ่งอำเภอหนองแขม
มาขึ้นอยู่ในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วย
เพราะทางไปมาไกลและไม่สะดวกเท่ากับขึ้นอำเภอภาษีเจริญ

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓

จอมพล บริพัตร

เสนาบดี